

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โรงเรียนแม่อนวิทยาลัย

1. ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ ได้ดำเนินการตามนโยบาย บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อยกระดับและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีผลการ ดำเนินงานดังนี้

1.1 การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร

การส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพนั้นส่งผลให้บุคลากร ได้รับการ พัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนา ระบบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริม และ พัฒนาผู้เรียนได้

1.2 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ได้มีการอบรมเพื่อสร้างและทำความเข้าใจ ให้กับครู เกี่ยวกับการเขียนบันทึกข้อตกลงพัฒนางานประจำปีงบประมาณ เพื่อนำผลการพัฒนางานไปเป็น ส่วนหนึ่งของ การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การนำผลงานไปประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในช่วงเปลี่ยนผ่านของการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว.17/2552, ว.21/2560 และ ว.9/2564 ซึ่งครูที่จะยื่นเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เข้าใจในคุณสมบัติของตนเอง ว่าจะมีสิทธิยื่นขอ หรือมีวิทยฐานะ แบบไหนได้บ้าง ทำให้ครูสามารถขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้ตามกำหนดเวลา มีการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ได้กำหนดรูปแบบ การรายงานผลเพื่อให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาในการประเมินประจำปีงบประมาณ

2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล

2.1 อัตรากำลัง

ที่	รายการ	จำนวน(คน)
1	ข้าราชการครู	19
2	พนักงานราชการ	1
3	ครูอัตราจ้าง	6
4	นักการภารโรง	1
5	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1
5	แม่บ้าน/คนสวน	5
รวมทั้งสิ้น		33

2.2 การแต่งตั้ง/โยกย้าย

2.2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

1. นายชยุตพนธ์ ตุ่มศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นายพีรพัฒน์ สังวร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3 การฝึกอบรม/พัฒนา

2.4 การยกย่อง/เชิดชูเกียรติ

รางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566		
ลำดับ	ผลงานที่ได้รับ	หน่วยงานที่มอบ
1	นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง รางวัลผลงานวิจัยของครูสภา ระดับ ชมเชย ปีการศึกษา 2566 “ระดับภูมิภาค”	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2	นายชินโชติ ธรรมสอน ครูต้นแบบเยาวชนพลเมือง สพฐ. ภายใต้โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปีการศึกษา 2566	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3	นายวรวิทย์ หมูปิน ครูต้นแบบเยาวชนพลเมือง สพฐ. ภายใต้โครงการเยาวชนพลเมือง ประจำปี การศึกษา 2566	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4	นายวรวิทย์ หมูปิน “ต้นแบบครูผู้สอนที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา” จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ประจำปี 2566 ตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (Quick Polly : QP) ประเด็นการ ค้นพบต้นแบบ ผู้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการสนับสนุน การศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
5	นางนฤมล หลวงภักดี รางวัลครูชนคนคุณธรรมและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การคัดเลือกครูชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
6	นายชินโชติ ธรรมสอน รางวัลครูชนคนคุณธรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่

รางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566		
ลำดับ	ผลงานที่ได้รับ	หน่วยงานที่มอบ
7	นางสาวรุ่งทิwa เปลียนวอน รางวัลครูชนคนคุณธรรมและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การคัดเลือกครูชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
8	นายพีรพัฒน์ สัจวร ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
9	นางสาวรุ่งทิwa เปลียนวอน ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
10	นางสุวิมล กาญจนพุดิโสภณ ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร่วางมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
11	นายวรวิทย์ หมูปิน ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร่วางมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
12	นางสาวทัศนวรรณ ปัญญาแดง ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
13	นางสาวรุ่งทิwa เปลียนวอน ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพด้วย โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น วันที่ 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่
14	นางสาวรุ่งทิwa เปลียนวอน ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2-3 ธันวาคม 2566	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงใหม่

